

# 60 NĂM HÒA NHỊP dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam

## KỶ 4: ĐỊNH HƯỚNG ĐẶC LỤC VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HỘI NHẬP

Sau 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cùng với cả nước, Thái Bình đã giành được một số kết quả bước đầu song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Nếu như những năm đầu 1990 là sự chao đảo của các đơn vị kinh tế thì những năm 1997 - 1998 lại là sự mất ổn định nông thôn diễn ra ở nhiều địa phương. Báo Thái Bình vẫn bám sát các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.



Nguyệt san Thái Bình.

### Định hướng tích cực về đổi mới

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII diễn ra cuối tháng 6/1991 đã thông qua chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 với mục tiêu tổng quát: Đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình

hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV năm 1991 đã ra nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững ổn định chính trị, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung sức phát triển nhanh nền kinh tế hàng hóa, trọng tâm là sản xuất

nông nghiệp... Trước những đòi hỏi về công tác tuyên truyền, cuối năm 1991, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Báo Thái Bình về sự cần thiết phải đổi mới tờ báo. Báo Thái Bình được tăng biên chế lên gần 30 người, quy trình xuất bản 2 kỳ báo/tuần; từ đầu năm 1992 kỳ báo ra thứ bảy tăng

lên 8 trang. Nhiều chuyên mục tiếp tục được duy trì và xây dựng mới phù hợp với tình hình như: xây dựng Đảng, sinh hoạt tư tưởng, vấn đề hôm nay, mỗi tuần một chuyên, kinh tế - tiền tệ - ngân hàng, gương sản xuất giỏi, chiến sĩ an ninh kể chuyện, tin trong nước, quốc tế...

Bám sát định hướng của tỉnh, Báo tập trung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới sinh hoạt đảng; phản ánh các vấn đề trọng tâm của sản xuất nông nghiệp như: chuyển đổi cơ cấu giống lúa, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao vai trò tự chủ của người nông dân trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới, gương sản xuất giỏi... Sau 5 năm xóa bỏ bao cấp, từng bước chuyển sang tự hạch toán, các đơn vị kinh tế quốc doanh đứng trước thử thách gay gắt, chưa đủ sức cạnh tranh, phát huy vai

trò chủ đạo trên thị trường, nhiều đơn vị kinh tế quốc doanh trong tình trạng thua lỗ, không thể trụ vững. Phải đổi mới thì mới tồn tại và phát triển, đó là bài toán đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Nhà báo Hoàng Duy Phan, nguyên phóng viên Phòng Kinh tế, Báo Thái Bình chia sẻ:

Hầu hết phóng viên đều ít có người được học và am hiểu về kinh tế, khái niệm kinh tế thị trường cũng còn mới mẻ; song bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và tinh thần tự học hỏi, xông xáo nắm bắt thực tế, phóng viên Báo Thái Bình đã thực hiện nhiều bài viết về sắp xếp lại bộ máy, lực lượng lao động, chuyển hướng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề... Những kinh nghiệm hay trong tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh của các đơn vị như: Xí nghiệp Cơ khí Đoàn kết, Nhà máy Xe đạp Thái Bình, Công ty Vật liệu chất đốt... được Báo biểu dương, cổ vũ đã tạo thêm niềm tin, củ hích cho các đơn vị kinh tế về đổi mới cơ chế trong thời điểm đó. Bà Nguyễn Thị Hiền, nguyên Phó Giám đốc Công ty Thương nghiệp tỉnh cho biết: Trước những khó khăn khi đổi mới với cơ chế thị trường, các đơn vị nhanh nhạy thì thích ứng, thậm chí phát triển nhanh, những đơn vị chậm đổi mới vẫn muốn quay về cơ chế được Nhà nước bao cấp, chưa chấp nhận thay đổi. Vì vậy, dưới tác động tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương của báo chí, đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong tỉnh là Báo Thái Bình, các đơn vị cũng dần vỡ vạc, nhận thấy phải đổi mới để thích ứng cơ chế mới, qua đó đóng góp nhanh vào tiến trình cơ bản hóa của các đơn vị kinh tế quốc doanh trong tỉnh.

Cũng trong giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa, như đã cảnh báo, chúng ta được đón những làn gió mát đồng thời cũng phải hứng chịu những bụi bặm và âm thanh xô bồ từ bên ngoài tác động, vì vậy các vấn đề xã hội mới phát sinh như ma túy, số đề, karaoke không lành mạnh... đã được Báo Thái Bình phản ánh qua các tác phẩm của đội ngũ phóng viên và cộng tác viên. Thời điểm này, trên các trang báo xuất hiện nhiều quảng cáo, rao vặt, báo hiệu cho một kỷ nguyên mới của đồng thời cũng phát sinh các vấn đề xã hội mới phức tạp hơn, đặt ra đòi hỏi cao hơn trong

công tác tuyên truyền, định hướng xã hội của báo chí. **Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ổn định chính trị, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa** Đến năm 1995, kinh tế Thái Bình có bước tăng trưởng khá, tổng sản phẩm của tỉnh tăng 79% so với năm 1990. Tháng 4/1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, Báo Thái Bình tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm mà tỉnh đề ra. Trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thái Bình nổi bật với phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn "điện, đường, trường, trạm", tuy nhiên đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, triển khai. Ở không ít địa phương xuất hiện tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong quản lý kinh tế. Điểm điểm của mâu thuẫn là năm 1997, nhiều phần tử xấu đã lợi dụng việc đổ đất thực hiện ý đồ trả thù cá nhân khiến tình hình mất ổn định trở nên nghiêm trọng. Nhà báo Thiếu Văn Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình chia sẻ: Trước một vấn đề lớn chưa từng xảy ra, chủ trương của Ban biên tập là không vội vàng, phải bám sát sự chỉ đạo của tỉnh để bảo đảm việc tuyên truyền phải đạt kết quả tốt nhất; vấn đề cốt lõi là phải định hướng tư tưởng cho nhân dân, không để nhân dân bị các phần tử xấu kích động, lái lời, xúi giục. Đội ngũ phóng viên được giao bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khi có lệnh là viết. Bản thân nhà báo Thiếu Văn Sơn khi ấy mặc dù ở cương vị lãnh đạo vẫn nhiều lần về cơ sở, trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của

các tầng lớp nhân dân. Đầu năm 1998, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU để ra những giải pháp ổn định tình hình trong tỉnh. Lúc này, các vấn đề gây mất ổn định tại một số địa phương đã được thanh tra "ba năm rõ mười". Báo Thái Bình khởi động lại chuyên mục "Vấn đề hôm nay", "Nghe dân nói, nói dân nghe" một cách rất đậm nét, đăng tải các bài phân tích sâu sắc về các vấn đề, giải pháp cấp bách để ổn định tình hình. Chuyên mục "Vấn đề hôm nay" đã thu hút sự quan tâm, trao đổi, thảo luận của cả người viết lẫn bạn đọc, qua đó làm rõ hơn các nội dung: dân chủ hiểu sao cho đúng, mỗi người cần có trách nhiệm xóa "điểm nóng", không dân chủ một cách tùy tiện, bất chấp pháp luật... Hầu hết phóng viên Báo Thái Bình vào thời điểm ấy như Hoàng Lương, Hoàng Duy Phan, Phạm Viết Thanh... đều vào cuộc phân tích việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của các ngành, các cấp, công tác giải quyết, xử lý đúng người, đúng tội sau thanh tra... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân sau các giải pháp ổn định tình hình. Nhà báo Thiếu Văn Sơn, khi ấy đã có một bài ký nổi bật được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, giới báo chí đánh giá cao: "Quỳnh Hoa - cái gạch nổi màu xanh". Vấn đề chính trị nhưng đã được ông mềm hóa qua thể loại ký báo chí, viết về một địa phương nhưng lại là bài học cho nhiều địa phương, ở một địa phương nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa đối với địa phương lớn. Ông Phạm Văn Bài, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét: Cùng với các ngành, các cấp, Báo Thái Bình có đóng góp không nhỏ vào công tác định hướng tư tưởng, tạo dựng lại niềm tin trong nhân dân để Thái Bình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Sau 1 năm, tình hình các địa phương đã cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội được tập trung phát triển.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, nhiều vấn đề xã hội được đội ngũ phóng viên Báo Thái Bình quan tâm phản ánh như loạt bài "Thủ tục làm người còn sống", các loạt bài về nỗi đau da cam của nhà báo Minh Chuyên đã đưa Báo Thái Bình là một trong những tờ báo địa phương khởi chuyên mục "Vấn đề hôm nay", "Nghe dân nói, nói dân nghe" một cách rất đậm nét, đăng tải các bài phân tích sâu sắc về các vấn đề, giải pháp cấp bách để ổn định tình hình. Chuyên mục "Vấn đề hôm nay" đã thu hút sự quan tâm, trao đổi, thảo luận của cả người viết lẫn bạn đọc, qua đó làm rõ hơn các nội dung: dân chủ hiểu sao cho đúng, mỗi người cần có trách nhiệm xóa "điểm nóng", không dân chủ một cách tùy tiện, bất chấp pháp luật... Hầu hết phóng viên Báo Thái Bình vào thời điểm ấy như Hoàng Lương, Hoàng Duy Phan, Phạm Viết Thanh... đều vào cuộc phân tích việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của các ngành, các cấp, công tác giải quyết, xử lý đúng người, đúng tội sau thanh tra... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân sau các giải pháp ổn định tình hình. Nhà báo Thiếu Văn Sơn, khi ấy đã có một bài ký nổi bật được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, giới báo chí đánh giá cao: "Quỳnh Hoa - cái gạch nổi màu xanh". Vấn đề chính trị nhưng đã được ông mềm hóa qua thể loại ký báo chí, viết về một địa phương nhưng lại là bài học cho nhiều địa phương, ở một địa phương nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa đối với địa phương lớn. Ông Phạm Văn Bài, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét: Cùng với các ngành, các cấp, Báo Thái Bình có đóng góp không nhỏ vào công tác định hướng tư tưởng, tạo dựng lại niềm tin trong nhân dân để Thái Bình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Sau 1 năm, tình hình các địa phương đã cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội được tập trung phát triển.

(còn nữa)  
TRẦN HƯƠNG

# NĂM 2021, MẶC DÙ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 NHƯNG VỚI NỖ LỰC CỦA TẬP THỂ CÁN BỘ, THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO. ĐẶC BIỆT, VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT TRONG NHỮNG LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19, THANH TRA SỞ ĐÃ PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI.

## THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Góp sức phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện nhiệm vụ được giao, năm 2021, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thường xuyên nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đăng tải các bài viết, hình ảnh, phóng sự về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm trong quá trình tuần tra là các lỗi vi phạm quá tải trọng cầu, đường, quá tải trọng thiết kế xe, coi nói thành thùng xe và các lỗi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định... Trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, lực lượng thanh tra giao thông chủ động tuần tra, kiểm soát việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường thủy.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Năm 2021, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng thanh tra giao thông đã lập 164 biên bản kiểm tra chuyên ngành; 95 biên bản làm việc với chính quyền các địa phương và các tổ chức, cá nhân; lập 119 biên bản vi phạm hành chính, xử lý và nộp Kho bạc Nhà nước hơn 587 triệu đồng; tước 9 giấy phép lái xe ô tô, phù hiệu xe ô tô các loại. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông còn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và công an các huyện tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý vi phạm với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Thời gian qua, khi làn sóng dịch Covid-19 quay trở lại, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, lên kế hoạch phân công cán bộ tham gia lực lượng liên ngành tại 7 chốt kiểm soát dịch của tỉnh với 13 cán bộ chính thức và 5 cán bộ dự phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên tham gia tại các chốt kiểm soát dịch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, siết chặt việc kiểm tra người vào địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Do đặc thù công việc tiếp xúc trực tiếp với lái xe, phụ xe tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, lực lượng thanh tra giao thông luôn bảo đảm thực hiện nghiêm các biện

pháp phòng, chống dịch. Qua thời gian triển khai, hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các chốt liên ngành phòng, chống dịch đạt được hiệu quả rõ rệt. Công tác kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giao thông thông suốt góp phần tạo "luồng xanh" vận tải với mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Để góp phần bảo vệ thành quả phòng, chống dịch của tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định trong hoạt động vận tải; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải trang bị trên xe các thiết bị phòng, chống dịch như: khẩu trang y tế dự phòng, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt; thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phương tiện; lái xe và nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình; tăng cường giám sát lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình để thực hiện nghiêm các quy định trên hành trình khai thác... Với tình thần không ngại khó, ngại khổ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh, tạo thành lá chắn vững chắc, an toàn cho người dân và bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm vận tải hàng hóa thông suốt.



Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm soát phương tiện qua chốt kiểm soát dịch.

### NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI CHỦ PHƯƠNG TIỆN XE CƠ GIỚI TRƯỚC NGÀY 31/12/2021

- Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết 31/12/2021**
- Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8/2020, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021**
- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách ≥ 9 chỗ phải lắp camera**
- Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách đã được cấp phù hiệu, biển hiệu phải có dây an toàn tại các vị trí ghế ngồi, giường nằm (trừ xe buýt nội tỉnh)**
- Phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, HTX kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải được giảm phí đến hết 31/12/2021**

infographics.vn